

Số: 402/KH-THPT

Thanh Liệt, ngày 15 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

Kê khai và Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị;

Thực hiện công văn 2598/UBND - TTr ngày 28 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai công khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị năm 2023 thuộc huyện Thanh Trì;

Thực hiện quyết định số 6167/QĐ – UBND của UBND huyện Thanh Trì ngày 04/12/2023 Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập thường kỳ hằng năm thực hiện trong năm 2023;

Trường Tiểu học Phạm Tu xây dựng Kế hoạch kê khai và Công khai Bản kê khai kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu

Thực hiện công khai đảm bảo đúng quy định theo Luật phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị;

II. THỰC HIỆN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Danh sách người có nghĩa vụ kê khai: 3 người

TT	Họ tên	Ngày sinh	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Bà: Lê Thị Thu Hằng	25/2/1969	Hiệu trưởng	Trường TH Phạm Tu
2	Bà: Nguyễn Thị Dung	26/2/1977	Phó Hiệu trưởng	Trường TH Phạm Tu
3	Bà: Bùi Thị Minh Nguyệt	05/04/1971	Phó Hiệu trưởng	Trường TH Phạm Tu

2. Thực hiện kê khai



a. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thường kì hàng năm phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

b. Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.

c. Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.

d. Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

đ. Mỗi cá nhân kê khai làm 02 bản và phải ký vào từng trang của Bản kê khai tài sản thu nhập nhà trường giao cho đồng chí nhân viên kế toán lập danh sách và nộp bản kê khai tài sản thu nhập của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và kế toán về phòng nội vụ huyện Thanh Trì (Đ/c Nguyễn Thùy Linh – chuyên viên phòng nội vụ).

3. Thời hạn kê khai:

Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai và nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập cho Hiệu trưởng. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2023.

Việc niêm yết và nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nào có ý kiến, phản ánh về Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, Ban thanh tra nhân dân để kịp thời giải quyết.

III. CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 tại cuộc họp hoặc dán niêm yết tại phòng Hội đồng sư phạm.

Hình thức công khai tại cuộc họp: công khai trong cuộc họp HĐSP tháng 12 năm 2023. Hình thức công khai niêm yết bản kê khai tại phòng Hội đồng sư phạm từ ngày 30/12/2023 đến ngày 15/1/2024. Nhà trường xác định vị trí niêm yết dễ đọc, dễ xem, có thông báo trong các cuộc họp tại nhà trường. Nhà trường cử đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch công đoàn, Nguyễn Ngọc Nam – Bí thư chi đoàn và đồng chí Đặng Thị Lan Phương – Thư kí hội đồng nhà trường là người thu nhận thông tin phản hồi của cán bộ, giáo viên, nhân viên từ thời gian bắt đầu đến thời gian kết thúc niêm yết. Ban chấp hành Công đoàn có trách nhiệm tổng hợp và tham gia phối hợp trong quá trình tổ chức công khai.

Thời gian công khai: Tối thiểu 15 ngày liên tục và hoàn thành xong trước ngày 15/1/2024.

Kết thúc công khai: Nhà trường lập biên bản và gửi báo cáo về việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân của nhà trường về phòng Nội vụ huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và kê khai trung thực, rõ ràng theo quy định, đúng thời gian trong kế hoạch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong Bản kê khai tài sản, thu nhập.

2. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

Phổ biến công khai Kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị;

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, rèn luyện tính liêm khiết của đảng viên, cán bộ, công chức, giáo dục tinh thần biết trọng danh dự; tạo dư luận xã hội, phê phán nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Gán việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập của đảng viên với việc đánh giá đảng viên cuối năm

Đôn đốc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện việc kê khai khai đúng yêu cầu về thời gian trong kế hoạch;

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo Kế hoạch này.

Tiếp nhận và phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban chấp hành công đoàn giải quyết phản ánh đối với việc kê khai tài sản, thu nhập;

Hoàn chỉnh và nộp hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập về phòng Nội vụ huyện đúng yêu cầu và thời hạn.

3. Trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban chấp hành công đoàn:

Tổ chức tiếp nhận phản ánh việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. Việc niêm yết và nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng nhà trường. Ý kiến phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên được Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tiếp nhận để kịp thời giải quyết.

Chủ trì, phối hợp với cá nhân, tổ chức, đơn vị, cơ quan có liên quan để giải quyết phản ánh theo quy định.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;
- Lưu VT.

